

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารงานระดับกลาง กรมควบคุมโรค ประจำปี 2561

(Middle level administrators in Disease Control : MDC) รุ่นที่ 5

ที่	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
1	นายคาวุฒิ	ผาสันเทียะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
2	นางสาวศุคนธ์ทิพย์	โชคไถ่ประยูร	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กองแผนงาน
3	นางสาวพัชชวีร์	ธัญญ์เลิศสิริ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สำนักโรคไม่ติดต่อ
4	นางสาวสุชาดา	จันทสิริยาก	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สำนักโรคระบาดวิทยา
5	นายโกวิท	บุญมีพงศ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
6	นางปิ่นนภ	นรเศรษฐพันธ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	สำนักโรคติดต่อทั่วไป
7	นางสาวกมลพร	ศิริเดชะกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	สถาบันบำราศนราดูร
8	นางเจริญสุข	อัครพิพิธ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	สถาบันบำราศนราดูร
9	นางสุวรรณี	ธรรมมีภักดิ์	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
10	นางวรรณวิมล	พูลสุวรรณ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
11	นางประภัสสร	สุวรรณบงกช	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	สคร.ที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
12	นางศุภรดา	ใบวุฒิ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สคร.ที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
13	นายเสกสรรค์	สีแก้ว	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	สคร.ที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
14	นายนเรศน์	ฐิตินันท์วัฒน์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สคร.ที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
15	นางเพ็ญศรี	ไพรัตน์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	สคร.ที่ 4 จังหวัดสระบุรี
16	นางธัญญาภรณ์	คุณสมบัติดูบุโลซ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สคร.ที่ 4 จังหวัดสระบุรี
17	นางเพชรรัตน์	อรุณภาคมงคล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สคร.ที่ 5 จังหวัดราชบุรี
18	นายชัชฎายุทธ์	ปัทเมฆ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สคร.ที่ 6 จังหวัดชลบุรี
19	นายณรงค์ศักดิ์	ทองธรรมชาติ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สคร.ที่ 6 จังหวัดชลบุรี
20	นางกนกพร	ทินจลิก	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	สคร.ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
21	นางดวงใจ	ไทยวงษ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	สคร.ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
22	นายเกียรติชัย	สารเสวต	นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ	สคร.ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
23	นางสาวจุฬารัตน์	นามเพ็ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สคร.ที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
24	นางเบญจมาศ	อนุรัตน์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	สคร.ที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
25	นางลักขิณ	วรรณประพันธ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	สคร.ที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
26	นางวิภาวี	แสนวงษา	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ	สคร.ที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
27	นางถวิล	หนุงค์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	สคร.ที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
28	นายคณพศ	ทองขาว	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สคร.ที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
29	นางธนิษฐา	ดิษสุวรรณ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	สคร.ที่ 12 จังหวัดสงขลา
30	นางซิหาภรณ์	อัครศุภนาพันธ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	สคร.ที่ 12 จังหวัดสงขลา